



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๐ มูลค่าข่าว ๑๖๘,๘๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกว.ปิดผนึกเจียรไนเพชร

ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่สู่มืออาชีพ

● รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว.จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม หรือที่เรียกว่า “โครงการเจียรไนเพชร” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาดังกล่าว ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ไม่ว่าจะจาก สกว. หรือจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ ของประเทศ ซึ่งคณะผู้จัดการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่า

นี้สอดแทรกข้อคิดที่ดีในการทำวิจัยและการดำเนินชีวิต รวมถึงการเป็นนักวิจัยอาชีพให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงสามารถทำวิจัยได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนทำงานวิจัยอย่างเป็นเครือข่าย และก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวิจัยอาชีพ จนสามารถยกระดับของการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของประเทศชาติต่อไป

“กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมในครั้งนี้คือ อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2558 โดยการจัดอบรมในแต่ละรอบจะจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกินรอบละ 40 คน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์

และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการกับคณะผู้จัดการอบรมอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงขอให้อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เตรียมประเด็นคำถามและข้อสงสัย รวมถึงอาจเตรียมข้อเสนอโครงการแบบย่อ เพื่อให้คณะผู้จัดการอบรมให้ความเห็น หรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ให้ความเห็น” รศ.ดร.สมปอง กล่าว

ทั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มศว ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร และ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นผู้บรรยาย ผู้สนใจดูละเอียดที่เว็บไซต์ <http://meeting.trf.or.th/seminar/keymain.aspx>